

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 05/CT-UBND

*Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 4 năm 2013*

### **CHỈ THỊ**

#### **Về việc tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi**

Thời gian qua, công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 03/2010/TT-BTP ngày 03/3/2010 của Bộ Tư pháp đã đạt được một số kết quả nhất định, từng bước nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh, kịp thời đôn đốc, tổ chức, hướng dẫn đánh giá thực trạng, hiệu quả việc thi hành pháp luật, nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Tuy nhiên, công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật là một nhiệm vụ mới đối với địa phương, trong thời gian đầu thực hiện công tác này đã gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành trong theo dõi thi hành pháp luật chưa được thường xuyên, toàn diện và chặt chẽ; chưa có trọng tâm, trọng điểm. Các tiêu chí về kiểm tra, cách thức phân tích đánh giá kết quả kiểm tra cũng như các tiêu chí về thu thập, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật chưa được cụ thể. Phạm vi theo dõi thi hành pháp luật là rất rộng, chủ yếu do các ngành, địa phương tiến hành độc lập theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Hiện nay, tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh chưa được thành lập, nên công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được giao cho nhiều bộ phận khác nhau như Thanh tra, Văn phòng. Do vậy, hiệu quả của công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh thời gian qua chưa cao. Đồng thời, việc bố trí biên chế, kinh phí ở một số cơ quan, đơn vị để thực hiện công tác này chưa đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Ngày 23/7/2012, Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (sau đây gọi tắt là Nghị định số 59/2012/NĐ-CP), để tổ chức triển khai thực hiện tốt các quy định liên quan đến công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và đẩy mạnh việc tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của tổ chức và công dân, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

## **1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh**

a) Tổ chức triển khai phổ biến, tuyên truyền có hiệu quả Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và các văn bản có liên quan, thường xuyên phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với ngành, lĩnh vực được phân công quản lý. Tùy theo đặc điểm tình hình từng cơ quan, đơn vị để áp dụng hình thức tuyên truyền, phổ biến thích hợp; việc tuyên truyền, phổ biến phải được tiến hành thường xuyên, liên tục. Đề cao trách nhiệm chính và trách nhiệm phối hợp, thực hiện đồng bộ, thống nhất giữa các ngành có liên quan, đảm bảo thực hiện có hiệu quả quy định của pháp luật.

b) Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tư pháp tiếp tục củng cố, kiện toàn, bố trí cán bộ, công chức làm công tác pháp chế chuyên trách tại cơ quan, đơn vị mình; chỉ đạo cán bộ, công chức làm công tác pháp chế thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo đúng quy định tại khoản 5 Điều 6 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế và Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.

c) Tăng cường thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật do cơ quan, đơn vị mình quản lý, gắn công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị; đồng thời, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

d) Chủ động lựa chọn lĩnh vực để xây dựng kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật hàng năm. Tiếp nhận, tổng hợp, đánh giá và xử lý các thông tin về tình hình thi hành pháp luật do các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cung cấp.

đ) Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với ngành, lĩnh vực được phân công quản lý cho Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 30 tháng 9 hàng năm.

## **2. Giám đốc Sở Tư pháp**

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP. Kịp thời phát hiện các sai sót, vi phạm trong tổ chức thi hành pháp luật, áp dụng pháp luật và những hạn chế của quy định pháp luật. Đồng thời, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.

c) Hàng năm, phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó lựa chọn lĩnh vực trọng tâm để điều tra, khảo sát, kiểm tra. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức điều tra, khảo sát, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật theo kế hoạch đã đề ra và yêu cầu của cơ quan Nhà nước cấp trên.

d) Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng và hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

đ) Định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh theo quy định tại khoản 5 Điều 17 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, để Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp trước ngày 15 tháng 10 hàng năm theo quy định.

**3. Giám đốc Sở Nội vụ:** Chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sắp xếp, bố trí biên chế cho các sở, ban, ngành và địa phương để đảm bảo thực hiện tốt công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

**4. Giám đốc Sở Tài chính:** Phối hợp với các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hàng năm phân bổ kinh phí để đảm bảo cho việc đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

**5. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông:** Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh kịp thời đưa tin, bài, tăng thời lượng phát sóng, tổ chức các chuyên mục để giới thiệu, tuyên truyền Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và các văn bản có liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm giúp các cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức trong việc thực thi pháp luật và chấp hành pháp luật.

### **6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố**

a) Chỉ đạo Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các phòng, ban chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa phương. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.

b) Hàng năm, triển khai xây dựng kế hoạch điều tra, khảo sát, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật tại địa phương, trong đó cần tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình thực tế của địa phương.

c) Kịp thời ban hành các văn bản để chỉ đạo, đôn đốc các phòng, ban chuyên môn trực thuộc và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện những văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên.

d) Định kỳ báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của địa phương cho Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 30 tháng 9 hàng năm.

7. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giao Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có phát sinh vướng mắc thì Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổng hợp, báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để xem xét, hướng dẫn và chỉ đạo kịp thời./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Cao Khoa**